



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p><b>สารก่อมะเร็งในน้ำ</b></p> <p>ไชน่าเดลี เปิดเผยแพร่รายงานของมหาวิทยาลัยชิงหัว ประเทศจีน พบตัวอย่างแหล่งน้ำ น้ำดื่มและน้ำประปา ๑๕๕ ตัวอย่าง ใน ๒๓ มณฑล มีโคเมทิลโนโตรซามีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งปนเปื้อน โดยในน้ำดื่มพบ ๑๑ นาโนกรัมต่อลิตร น้ำประปามี ๑๓ นาโนกรัมต่อลิตร และเขตปากแม่น้ำแยงซีพบมากที่สุดที่ ๒๘.๕ นาโนกรัมต่อลิตร</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>ภาชนะน้ำตาล</b></p> <p>บริษัทน้ำอัดลม Pepsi ปรับแนวคิดของ องค์การอนามัยโลก โดยผลักดันมาตรการเชิงรุก คือลดปริมาณ น้ำตาลในเครื่องดื่ม ตั้งเป้าหมาย ๒๕ % ในปี ๒๐๒๐</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>สยบ โรคระบาดแปลกหน้า</b></p> <p>โรคไวรัสซิกา ซึ่งแพร่ระบาดจากประเทศบราซิลและทวีปอเมริกาใต้ไปทั่วโลก ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไทยรับมือได้อย่างรู้เท่าทัน เหมือนกับ ไข้หวัดนก อีโบล่า ซาร์ส ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ๒๐๑๒ โรคเมอร์ส ในก่อนหน้านั้นในรอบหลายๆ ปี ที่ผ่านมา โรคอุบัติใหม่ส่วนใหญ่มีธรรมชาติที่ซับซ้อน ยากต่อการจัดการ ทั้งนี้หากขาดระบบและเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว โรคเหล่านี้ย่อมจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน สร้างภาระอันมากมาย รวมถึงสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคม ตลอดจนเศรษฐกิจอย่างมหาศาล การติดตาม ป้องกัน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีหัวใจสำคัญคือการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน และการระบาดของโรคติดต่อจากคนสู่คน เพราะเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ต่างๆ ที่เกิดระบาดใหญ่ ส่วนมากล้วนเป็นเพราะเชื้อโรคสามารถกลายพันธุ์นำไปสู่การเป็นโรคที่เกิดการระบาดใหญ่ถึงคนได้ การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>สบส.แนะวัดความดันที่บ้าน</b></p> <p>นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมซื้อเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตไปใช้เองที่บ้าน ต้องใส่ใจเรื่องแบตเตอรี่ที่จะใส่ในเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ควรเลือกถ่านอัลคาไลน์ ๑.๕ โวลต์ ซึ่งจะมีกำลังไฟเสถียรและมีความจุไฟมากกว่าถ่านไฟธรรมดาหลายเท่า ไม่ควรใช้ถ่านไฟทั่วไป เนื่องจากกำลังไฟไม่สม่ำเสมอ อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องทำให้ค่าความดันโลหิตคลาดเคลื่อนผิดพลาดได้</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต</b></p> <p>-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า แม้ฝนตกฟ้าคะนองแต่ประชาชนก็ไม่ถอย ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศครั้งนี้ ขอให้กลายมาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการทำสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่เราทำได้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ถวายเป็นพระราชกุศล ที่สำคัญคือต้องมีความสามัคคีกัน พยายามสนับสนุนเกื้อกูลสิ่งที่ดีให้ประเทศ พระองค์ท่านเห็นว่าเรื่องสุขภาพของทุกชีวิตเป็นความสำคัญที่สุด เพราะการจะพัฒนาสิ่งใดให้เกิดขึ้นได้ สุขภาพคนคนนั้นต้องดี และการที่มีทีมแพทย์พระราชทานติดตามเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆ นั้น ไม่ได้แค่ให้การรักษาพยาบาลอย่างเดียว ยังคอยถวายรายงานที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการป้องกันโรคให้กับประชาชนด้วย เป็นการมองการพัฒนาอย่างครบวงจร ซึ่งกระทรวงพร้อมทำทุกอย่างตามพระราชปณิธานพระองค์</p> <p>-นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขอให้ อสม.ทั่วประเทศ ดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองและครอบครัว ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือ อสม.ออกเยี่ยมบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อดูแลสุขภาพกายและใจของเพื่อนบ้านด้วย โดยพูดคุยให้คำแนะนำและให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทุกคนในหมู่บ้านร่วมกันทำความดีสนองคุณแผ่นดิน น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>- สธ.จัดทีมแพทย์บริการประชาชนร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน บอกว่า ในส่วนกลางที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย กองทัพ ตำรวจและมูลนิธิ จัดจุดบริการปฐมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน ๙ จุด ได้แก่ โรงแรมรัตนโกสินทร์ สนามหลวงฝั่งเชิงสะพานปิ่นเกล้า สนามหลวงที่กองอำนวยการกรุงเทพมหานคร ประตูดุสิตวิเศษชัยศรี ท่าช้าง ศาลหลักเมือง สนามหลวงฝั่งพระบรมมหาราชวัง และศาลาสหทัยสมาคม โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพเข้ารับบริการ ๗,๖๘๒ คน ซึ่ง ๙๙% ขอรับยาตาม แอมโมเนีย วัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ทำแผล รับยา ที่เหลือเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อย ส่วนการบริการด้านจิตใจ กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมเยียวยาจิตใจ ๘ ทีม เพื่อดูแลจิตใจประชาชน โดยให้บริการปฐมพยาบาลทางใจ ๓๓๙ คน ส่วนในส่วนภูมิภาค มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการทุกจังหวัด ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ๙๒๘ ทีม ทีมเยียวยาจิตใจ ๘๐ ทีม โดยมีผู้ป่วยโรคทางกายเข้ารับบริการ ๑๘ คน</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</b></p> <p>- นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC) ว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ตั้งแต่ ๑ ม.ค. - ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๙ พบ ผู้ป่วยแล้ว ๕๒๐ ราย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยรายใหม่ ๗๙ ราย แต่ละสัปดาห์มีจำนวนใกล้เคียงกัน สามารถควบคุมโรคได้ ขณะนี้มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ ๕๗ ราย คลอดแล้ว ๑๒ ราย ทารกทุกรายมีอาการปกติ รวมทั้งหญิง ตั้งครรภ์รายที่ผลตรวจอัลตราซาวด์สงสัยภาวะศีรษะเล็กนั้น ได้คลอดทารกแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ผลการตรวจทารกเบื้องต้นมีอาการปกติและไม่เข้าเกณฑ์ศีรษะเล็ก โดยยืนยันมีทารกมีภาวะศีรษะเล็กจากการติดเชื้อไวรัสซิกาในครรภ์มารดา ๒ ราย ส่วนเด็กทารกศีรษะเล็กรายที่ ๓ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสซิกา จึงน่าจะเป็นภาวะศีรษะเล็กจากสาเหตุอื่น</p>	<p>ปี ๒๕๕๙</p> <p>จังหวัดพิจิตร</p> <p>ไม่พบรายงาน</p> <p>ผู้ป่วยติดเชื้อ</p> <p>ไวรัสซิกา</p>	-
ประเทศ	<p><b>สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ</b></p> <p>นพ.วิชัย โชควิวัฒนา กล่าวว่า ปัญหาค่าใช้จ่ายสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการบานปลาย เป็นเพราะใช้ระบบจ่ายตามการให้บริการและเป็นแบบปลายเปิด การแก้ไขปัญหากรมบัญชีกลางต้องมีระบบคัดกรองยาและ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการรักษาให้ได้ผลดี มีความปลอดภัยและคุ้มค่า ซึ่งในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการพัฒนาโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ (HITAP) ทำหน้าที่คัดกรอง ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>จัดระเบียบรอบสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด</b></p> <p>สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เผยว่า สกอ. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ป.ป.ส. สรรพสามิต และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทำข้อตกลงร่วมกันเรื่องการ ดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>สธ.แนะประชาชนอย่าวิตกกังวลโรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>ตามที่มีการเผยแพร่ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ในสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.ที่ผ่านมาซึ่งมีการระบุว่า พบแมวติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรค ระบาดร้ายแรงที่ติดต่อระหว่างคนและสัตว์ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ประกาศในเขตพื้นที่วัดดอนงคารามวรวิหาร ไปทางทิศเหนือจดเขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ ไปในทางทิศใต้จดเขตบางคอแหลม ไปทางทิศตะวันออกจดเขตบางรักและเขตสาทร และไปทางทิศตะวันตกจดเขตธนบุรี ให้เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวนั้น น.สพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีแมวที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าและตายจริง จึงต้องประกาศเตือนในพื้นที่ และทางกรุงเทพฯได้ลงพื้นที่ไปที่วัดดอนงคารามวรวิหาร เพื่อหาผู้สัมผัสโรค ซึ่งอาจถูกกัด ข่วน หรือน้ำลายและเสี้ยวรับเชื้อ ไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ขณะที่สัตว์ละแวกใกล้เคียงทางกรมปศุสัตว์ก็ต้องฉีดวัคซีนให้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่าวิตกกังวล เพราะการประกาศเตือนพื้นที่โรคระบาดชั่วคราวเป็นการทำงานตามขั้นตอน ซึ่งการทำลักษณะนี้จะมีการเฝ้าระวัง หากไม่พบโรคในอีก ๖ เดือน ถือว่าพื้นที่นั้นๆปลอดภัย</p>	<p>ปี ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงาน ผู้ป่วยโรคพิษ สุนัขบ้า</p>	-
ประเทศ	<p><b>การติดตามฝูงนกอพยพทางไกลป้องกันไข้หวัดนกได้</b></p> <p>ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระ พบว่า การติดตามการอพยพทางไกลของฝูงนกอาจช่วยป้องกันการระบาดของไวรัสไข้หวัดนกได้ โดยทีมวิจัยศึกษาหัดพันธุ์กรรมของนกจาก ๑๖ ประเทศที่พบไข้หวัดนกระบาดช่วงปี ๒๐๑๔ และพบว่าต้นตอการระบาดของเชื้อไวรัสมาจากนกป่าที่อพยพมาจากเอเชียและอเมริกาเหนือ โดยผลวิจัยระบุว่า ไวรัสแพร่ระบาดผ่าน ๒ เส้นทางการอพยพ คือจากชายฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงหรือคาบสมุทรเกาหลี แล้วระบาดขึ้นไปทางเหนือสู่ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกของทวีปยุโรป และอีกเส้นหนึ่งคือจากคาบสมุทรเกาหลี แล้วแพร่กระจายไปทางตะวันออกเฉียงสู่ช่องแคบแบริ่ง และทางใต้ของชายฝั่งตะวันตก รวมถึงทางเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ โดยทีมวิจัยระบุว่า การสัมผัสกับนกหรือมูลของนกที่มีเชื้อไวรัสคาดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดในวงกว้าง ส่วนเชื้อไวรัสที่นำมาเป็นกรณีศึกษานั้น คือเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H๕N๘ ที่ระบาดขึ้นครั้งแรกในเกาหลีใต้เมื่อปี ๒๐๑๔ แล้วแพร่กระจายสู่ญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ และยุโรป ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดครั้งใหญ่ในช่วงปี ๒๐๑๔-๒๐๑๕</p>	<p>ปี ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงาน ผู้ป่วยโรค ไข้หวัดนก</p>	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>งานประจำ-งานบุญทำได้ บวชแต่งไม่ห้าม-งดคอนเสิร์ต</b></p> <p>นายฤกษ์ภา บัญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่อสถานบริการ สถานบันเทิงต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในช่วงที่มีงานพระราชพิธีพระบรมศพ และเป็นตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ทั้งนี้ขอให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติ ตามกฎ ๔ ข้อ ได้แก่ ๑.ในกรณีการอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นพนัน ให้งดเว้นการอนุมัติ อนุญาต โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ได้สั่งการไปแล้วเมื่อ วันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๕๙ ๒.สถานบริการตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และสถานประกอบการ ซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้อนุโลมให้สถานบริการ สถานบันเทิงในอาคารปิดสามารถประกอบธุรกิจตามปกติได้ แต่ให้จังหวัดสั่งการให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเข้มงวดห้ามมิให้มีการเปิด-ปิด เกินเวลาที่กำหนด ตลอดจนงดเว้นมิให้ปล่อยปลະละลายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ และห้ามมิให้มีการแสดงลามกอนาจารอย่างเด็ดขาด๓.ในกรณีการจัดเทศกาลงานประจำปีของจังหวัด งานกาชาด งานบุญกฐิน ผ้าป่า หรือกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนกิจให้ดำเนินการตามปกติ แต่ไม่ควรมีการแสดงดนตรี หรือการละเล่นประกอบ สำหรับกรณีที่เป็งานส่วนบุคคล เช่น งานมงคลสมรส งานบวช การแข่งขันกีฬา ก็ยังสามารถดำเนินการได้ปกติ เพียงแต่ขอความร่วมมืองดเว้นการแสดงดนตรีและการละเล่น๔.ในกรณีการแสดงคอนเสิร์ตทุกชนิดขอความร่วมมือให้งด หรือเลื่อนการแสดง "ไปก่อน"กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดกำชับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ออกตรวจตรากำชับเกี่ยวกับสิ่งอบายมุข และสิ่งผิดกฎหมาย อื่นๆ โดยให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเคร่งครัด สำหรับข้อสั่งการในเรื่องของการงดจัดงานรื่นเริง ๓๐ วัน ที่เคยแจ้งไปแล้วนั้น เป็นข้อสั่งการให้งดเฉพาะของส่วนราชการเท่านั้น ในส่วนของภาคส่วนอื่นๆ ขอให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของหนังสือฉบับนี้"</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>วันรณรงค์ล้างมือต้านเชื้อโรค</p> <p>พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้มอบหมายให้นาวาเอก ดนัย ปานแดงรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก Global Handwashing Day ณ บริเวณห้องโถงหน้าแผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลุดาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีข้าราชการประชาชน ร่วมในพิธี ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุดคือการล้างมืออย่างถูกวิธี เนื่องจากการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอีก ทั้งยังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่ดีที่สุด</p>	-	-
ภูมิภาค	-	-	-
จังหวัด	<p>เหมืองทองเขาพนมพาพิจิตรถล่มดับ๓เจ็บ๒</p> <p>นายวิเชียร จุห้อง นายอำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร พร้อมด้วยกำลังทหารและร้อยเวรจาก สภ.วังทรายพูน และหน่วยกู้ภัยรวมแล้วเกือบ ๓๐ คน เข้าตรวจที่เกิดเหตุที่บริเวณเขาพนมพา หมู่ ๗ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร เนื่องจากได้รับรายงาน ว่า เกิดดินถล่มทับคนตายติดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน ถึงที่เกิดเหตุพบว่า มีชาวบ้านจำนวน ๕ คน ถูกดินถล่มทับเนื่องจากเข้าไปขุดหาแร่ทองคำในเหมืองทองเขาพนมพา ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ จากการช่วยเหลือสามารถช่วยออกมาได้แล้ว ๔ คน ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลวังทรายพูน ๒ คน ได้รับบาดเจ็บสาหัส ๒ คน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ยังมีผู้ที่ติดค้างถูกดินถล่มทับเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุอีก ๑ ราย แต่ยังไม่สามารถนำร่างผู้ตายออกจากที่เกิดเหตุได้เนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ในถ้ำลึกและภายในถ้ำไม่มีอากาศหายใจ จึงทำให้ยากต่อการปฏิบัติงาน</p>	-	<p>มอบหมาย</p> <p>๑) ทีม SRRT ลงสอบสวนสาเหตุการตายในพื้นที่</p> <p>๒) ฝ่ายสื่อสารความเสี่ยง ออกสื่อให้ความรู้ตามความเหมาะสม</p> <p>๓) PM สิ่งแวดล้อม ตรวจสอบยืนยันสาเหตุการตายโดยการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนและสารพิษอันตรายอื่น ในบ่อพร้อมรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ</p>

รศ.ดร. อ.พรชัย  
 จ.ส.จ. อ.ดนัย  
 ในจังหวัดพิจิตร  
 คำนึงการ  
 ประชาชน SAT (๕๕๐)  
 ๒๖/๑๐/๕๙

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
 19 ต.ค. 2559